



พอร์ตดีมีชัย ไปก่อนเพื่อน

รอบใหม่มีดีสองรอบแรกเข้าทางดีมีชัย และเด็กที่ตรงรุ่นก็เลย เพราะมีในรอบที่รับด้วย Portfolio และมีการสอบข้อเขียน เป็นรอบสำหรับน้องๆ ที่ไม่มีสิทธิ์สอบโควตาหรือมียื่นเรื่องง่าย โครท่มีความสามารถพิเศษหรือคุณสมบัติน่าสนใจสามารถยื่นการทักหาวิทยาลัยกำหนด สามารถยื่นใบสมัครโดยตรงด้วยตัวเองกับมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ในรอบนี้ได้เลย แอปพลิเคชันและตรงกันกับคนที่ใช้ก็มีชัยไปก่อนเพื่อนแล้ว

Entry by Portfolio
Entry by Portfolio Clearing



โควตา คอมโบฮิต

รอบที่ 2 นี้เวลาออกมาเขาก็ดีเพราะแรกกันจนแทบไม่ทันตั้งตัว เพราะสนามจริงของน้องๆ เริ่มตั้งแต่ตอนนี้นั่นเอง ไม่มีการซ้อมหรือหัดอะไรแต่รับความยากกับอีกต่อไป โครท่อยากสอบติดตั้งแต่รับตรงก็ตั้งรับฟังตรงมาที่มหาวิทยาลัยนี้ เพราะโควตาที่พิเศษหรือโควตาพิเศษต่างๆ เปิดให้สมัครและสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิกิริยาในสนามนี้

ส่วนน้องๆ คนไหนที่รอสนามใหญ่ก็ต้องเจอกับสนามทดสอบสุดโหดก็มาพร้อมกันแบบครบถ้วนได้ทั้ง GAT/PAT O-NET และ 9 วิชาสามัญ ที่ต้องคว้าน้ำใจเจอกับคนดกเต็มเดือน ถ้าไม่อยากพลาดสักสนามก็อย่าคัดใจตัวเองจนเพลินจนย้ายสนามเด็ดๆ จะยังมีเวลาเตรียมแล้ว หรือใครที่ยังลังเลก็ยื่นเรื่องยื่นใบสมัครกับสนามใหญ่ที่อยากลงสนามนี้พร้อมด้วยใบสมัครของน้องๆ ได้เตรียมสู้หรือให้ผ่านไปได้ทุกสนาม

สมัครโควตาแบบมีข้อจำกัด
คือโควตา และ Clearing - House 1

เลือกให้เคลียร์

สำหรับน้องๆ โบนัสการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) โครงการรับตรงอื่นๆ ของทุกมหาวิทยาลัย และนักเรียนทั่วไปที่รอที่นั่งคะแนน หลังจากได้รู้ผลคะแนนจากการสอบในรอบที่ 2 มาแล้ว ก็ที่ว่างลงของ Clearing - House รอบที่ 1 ที่นี้น้องๆ ต้องเอาคะแนน GAT/PAT O-NET และ 9 วิชาสามัญ ที่สอบมาทั้งหมด ไปยื่นเลือกคณะที่ต้องการ 4 คณะโดยไม่มีทางเลือกแล้ว

ซึ่งหน่วยงานกลางที่ดูแลคะแนนของน้องๆ ในรอบนี้ คือ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ส่วนมหาวิทยาลัยจะดำเนินการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาได้อย่างอิสระ ใครที่เตรียมตัวมาดีก็มีสิทธิ์ลุ้นกันตั้งแต่รอบนี้ ที่สำคัญรอบนี้นับมี Clearing - House รอบที่ 2 โครท่ที่ชัดเจนในรอบแรกก็อย่าเพิ่งหมดกำลังใจ:

Clearing - House 2
มหาวิทยาลัยเลือกตามเกณฑ์อิสระ



Admissions ยังไม่ตาย

ทปอ. จะเป็นหน่วยกลางในการรับสมัครน้องๆ อีกชั้นนอกรอบ โดยใช้เกณฑ์คัดเลือกกลางคิดเป็น

- GPAX 20%
- O-NET 30%
- GAT/PAT 50%

ในรอบนี้น้องๆ ต้องนำคะแนนเต็มทั้งสองวิชา ตั้งแต่รอบที่ 1 มาเลือกคณะหรือมหาวิทยาลัยที่สนใจอีกครั้ง แต่ครั้งนี้จะคล้ายกับระบบ Admissions เดิม คือเลือกได้ 4 อันดับ ระบบประมวลผลให้รายชื่อกลุ่มภาคติดในรอบนี้เราจะยื่นรายชื่อเข้าเรียนได้เพียง 1 ที่ ตามที่สอบติดเท่านั้น

Admissions เดิม



อย่าเพิ่ง หมดหวัง

น้องๆ หลายคนก็เห็นเพื่อนติดรอบรับตรงติดโครงการพิเศษไปก่อนหน้านี่แล้ว แต่ตัวเองยังไม่ได้รับสิทธิ์ ก็อย่าเพิ่งหมดหวัง เพราะหลังจาก Clearing - House รอบที่ 2 และประกาศผล Admissions จบไปเราอีกหรือ 'รับตรงอิสระ' ไว้ให้สู้ต่อรอบนี้จะมีในรอบที่คณะหรือมหาวิทยาลัยต่างๆ สามารถเปิดรับตรงได้เอง สำหรับน้องๆ ที่ติดหวังในรอบที่ผ่านมาก็อย่าเพิ่งท้อ ยังมีรอบนี้ให้สู้ใหม่อีกครั้ง

รับตรงอิสระ

